
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
สมยัสามญัสมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2565 

เมื่อวนัท่ี  8  กมุภาพนัธ ์ 2565 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

............................................ 
ผูม้าประชมุ 

1.นางนงคค์าร  แกว้อุน่  สมาชิกสภาเขต2 
2.นายเสนาะ  ใจบญุ  สมาชิกสภาเขต2 
3.นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า รองประธานสภา 
4.นายยทุธนา  กิติอาษา สมาชิกสภาเขต1 
5.นายไพรวลัย ์  หาญราชา สมาชิกสภาเขต1 
6.นายไพบลูย ์  เห็มสงัหาร สมาชิกสภาเขต1 
7.นายวราวธุ    คณุวงค ์ สมาชิกสภาเขต1 
8.นายอทุยั  กิติอาสา สมาชิกสภาเขต1 
9.นายเน่ือง  ค าสีบตุร สมาชิกสภาเขต2 
10.นายนรินทร ์  บญุชม  สมาชิกสภาเขต 2 
11.นายวีระชาติ  นิลเกต  ประธานสภา 
12.นางธิดารตัน ์  พิริยะสทุธ์ิ สมาชิกสภาเขต2 
ผูไ้มม่าประชมุ 

-ไมม่ี 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1.นายสถิต  สขุด ี  ผูใ้หญ่บา้นหมู ่10 
2.นายธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์ผจก.หจก.ธานเนตรฯ 
3.นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง  นายกเทศมนตร ี
4.นายยอดเพชร  ธรรมฤทธ์ิ รองนายกฯ 
5.นายทองเลื่อน  วงษาเทพ รองนายกฯ 
6.นายฐิติพงษ ์  ทีหอค  า  เลขานกุารนายกฯ 
7.นายวฒุิชยั  ปู่ วงั  ปลดัเทศบาล 
8.นางสาวออ้นจนัทร ์ บตุรศรี  นิติกร 
เปิดประชมุเวลา  10.00  น. 
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เลขานกุารสภา  บดันีส้มาชิกสภามาครบทกุท่านแลว้ ของเชิญท่านประธานเปิดการประชมุ 

นายวฒุิชยั  ปู่ วงั 
ประธานสภา  เมื่อสมาชิกสภาและผูเ้ก่ียวขอ้งมาครบแลว้ ขอเปิดการประชมุสภาเทศบาล 

นายวีระชาติ  นิลเกต ต าบลบา้นเดื่อ สมยัสามญัสมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ 

   ไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 

   -ไมม่ี 
ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ 

   -ไมม่ี 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถ้าม 

   -ไมม่ี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พิจารณาเสรจ็แลว้ 
   -ไมม่ี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

   1.การพิจารณาขอตอ่ใบอนญุาตดดูทราย รายหา้งหุน้สว่นจ ากดั ธาเนตร  
                           โภคทรพัยอ์นนัต ์

ประธานสภา  ขอเชิญท่านเลขานกุารสภาชีแ้จงครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต 

เลขานกุารสภา  เน่ืองดว้ยทางเทศบาลต าบลบา้นเดื่อไดร้บัหนงัสือจากส  านกังานท่ีดินจงัหวดั 

นายวฒุิชยั  ปู่ วงั  หนองคายและอ าเภอเมืองหนองคายใหด้  าเนินการจดัการประชมุประชาคม 

หมูบ่า้นบา้นหาดศรทีองเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นกรณีผูป้ระกอบการดดูทรายราย
หา้งหุน้สว่นจ ากดั ธาเนตร โภคทรพัยอ์นนัต ์ ย่ืนเรื่องขอตอ่ใบอนญุาตดดูทราย  
ซึ่งเทศบาลต าบลบา้นเดื่อไดแ้จง้ ผูใ้หญ่บา้นหาดศรทีอง ใหด้  าเนินการจดัประชมุ
ประชาคมเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  และอีกอย่างทางอ าเภอเมอืงหนองคายไดแ้จง้มา
วา่ ท่านนายอ าเภอเมืองจะยา้ย  ใหส้ภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อพิจารณาการขอ
ตอ่อนญุาตดดูทรายและสง่เอกสารใหอ้  าเภอภายในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2565   ซึ่ง
การพิจารณาขอตอ่ใบอนญุาตสภาเราจะตอ้งพิจารณาในเรื่องสภาเศรษฐกิจ  
ความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
อนญุาตใหด้ดูทราย พ.ศ. 2546 ขอ้ 18 (2) ก าหนดวา่ ในดา้นการปกครอง เช่น
ความเดือดรอ้นของราษฎร  ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  หรือทรพัยากรธรรมชาต ิ 
ใหไ้ดร้บัความเห็นชอบจากสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   โดยการประชมุ
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ประชาคมหมูบ่า้น   นัน้  ประชาชนก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบมาแลว้  ก็เหลือแตท่าง
สภาเราวา่จะพิจารณาเห็นชอบหรือไมน่ะครบั 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะซกัถามหรือไมค่รบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต  

สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยากทราบวา่เทศบาลเราไดป้ระโยชนอ์ะไรจากการดดูทรายในพืน้ท่ี  
นายเสนะ  ใจบญุ  ชาวบา้นไดอ้ะไร  ถา้ชาวบา้นไดร้บัความเดือดรอ้นจากการดดูทราย จะไดร้บัการ

เยียวยาหรือไมอ่ย่างไร   และการวางทนุอยากใหว้างใหช้าวบา้นท่ีหาปลา
มองเห็นเพ่ือป้องกนัอบุตัิเหต ุ และความเสยีหาตอ่อปุกรณห์าปลาของชาวบา้น
ดว้ยครบั 

ปลดัเทศบาล เทศบาลเราไดร้บัประโยชนจ์ากการดดูทรายในเรื่องการจดัเก็บคา่ตอบแทน 

นายวฒุิชยั  ปู่ วงั ในอตัราลกูบาศกเ์มตรละ 15 บาท  เป็นประจ าทกุปี 

ผจก.หจก ธาเนตรฯ ส าหรบัปัญหาท่ีท่าน สมาชิกเสนอมาผมพรอ้มท่ีจะปฏิบตัติามครบั  รวมถึงปัญหา
อ่ืนๆดว้ย  อนัไหนท่ีผมพอจะแกปั้ญหาได ้ผมจะรีบด  าเนินการใหใ้นทนัท่วงที สว่น
อนัไหท่ีด  าเนินการอยู่แลว้อย่างลา้งถนน  ท่ีลา้งลอ้รถ  ผมก็จะยงัคงด  าเนินตอ่ไป   

สมาชิกสภาเขต1 ส าหรบัปัญหาเรื่องรถขนทรายเปียกจอดริมทางท าใหท้รายหลน่ลงริมถนนเกิด 

นายไพบลูย ์ เห็มสงัหาร ปัญหาตอ่การสญัจรไปมา ท าใหเ้กิดอบุตัหิลายครัง้  ผมอยากใหแ้กไ้ขใหด้ว้ย 

ผจก.หจก.ธาเนตรฯ ส าหรบัปัญหานีผ้มจะรีบด  าเนินการแกไ้ขใหโ้ดยเรง่ดว้นครบั 

สมาชิกสภาเขต 2 ท่าทรายแตก่่อนในต  าบลเรามทีัง้หมด 5 ท่า  แตปั่จจบุนัเหลืออยู่แค ่1 ท่า 
นายเน่ือง  ค  าสีบตุร มีคนถามวา่มีผลกระทบหรือไม ่ ชาวบา้นไดร้บัความเดือดรอ้นหรือไม ่  เมื่อมติท่ี

ประชมุประชาคมรบัฟังความคิดเห็นชาวบา้นมีมติวา่ เห็นชอบใหผู้ป้ระกอบการ
ดดูทรายรายดงักลา่ว ด  าเนินการขอตอ่ใบอนญุาตตอ่ไปได ้นั่นย่อแสดงอยู่แลว้วา่ 
เขาไมไ่ดเ้ดือดรอ้น  และผมก็เป็นคนในพืน้ท่ีหมู ่10  เห็นวา่ชาวบา้นไมไ่ดร้บั
ผลกระทบแตอ่ย่างใด  ไมเ่ดือดรอ้น  และไมเ่ป็นการกระทบดา้น
ทรพัยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจแตอ่ย่างใด   เหน็ควรท่ีสภาเราจะใหค้วาม
เห็นชอบในครัง้นี ้  และจากการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนของปีท่ีแลว้  ก็ไมป่รากฏวา่
มีการรอ้งเรียนแตป่ระการใด 

มติท่ีประชมุ เห็นชอบใหท้่าทรายรายหา้งหุน้สว่นจ ากดั  ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์  
ด  าเนินการย่ืนขอตอ่ใบอนญุาตดดูทรายประจ าปีตอ่ไปได ้

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไมม่ี 
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ปิดประชมุเวลา   14.30  น.  

  
 
  (ลงช่ือ)    วฒุิชยั     ปู่ วงั     ผูจ้ดรายงานการประชมุ 

   (  นายวฒุิชยั  ปู่ วงั ) 
  เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
  
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

ลงช่ือ                               ประธานกรรมการ 
       (  นางนงคค์าร   แกว้อุน่ ) 

 

ลงช่ือ                                 กรรมการ 
       ( นายเสนาะ    ใจบญุ ) 

 

ลงช่ือ                               กรรมการ/เลขานกุาร 
      ( นายวราวธุ   คณุวงค ์) 
 


